

กิจกรรมการปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลธาตุทองจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและเป้าหมายการดำเนินงาน ITA และการสร้างวัฒนธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนางศิริพรรณ บุตะเขียว รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง ปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีพนักงานเทศบาลเข้าร่วม ๔๐ คน



/๒. เมื่อวันที่...

๒. เมื่อวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทองได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลธาตุทอง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน จำนวน ๘๐ คน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยง การกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

หลังจากนายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทองได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลธาตุทองทุกท่าน ได้ร่วมกัน แสดงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน



/๓. วันที่...

๓. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลธาตุทองได้จัดโครงการป้องกันการทุจริตและเรียกรับสินบน เพื่อการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธศาสตร์ วัชรណาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองทุกระดับ ตระหนักถึงผลร้าย ของการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ และในโอกาสนี้ นายยุทธศาสตร์ วัชรណาคม ได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด



๔. เทศบาลตำบลธาตุทองได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประกาศนโยบาย (NoGift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปิดไว้หน้าเทศบาล และใช้ป้ายดังกล่าวจัดกิจกรรมปฎิญาณตนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมกิจกรรม ในทุกเช้าวันจันทร์ก่อนปฏิบัติหน้าที่

